



HƯỚNG DẪN KHAI THÔNG TIN TRÊN HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Sau khi tải về và in ra HĐ mở tài khoản Margin, Quý khách hàng cần phải khai thông tin và ký ghi rõ họ tên bằng một màu mực thống nhất vào Hồ sơ này (Các chữ có màu đỏ là chỗ Quý khách phải ghi viết tay, ký). Cụ thể:

1. Trang 1 (Mặt chính – Lần lượt từ trên xuống dưới, và cùng dòng thì từ trái qua phải):

1.1 Thông tin Chủ tài khoản (Khách hàng)

Tên tổ chức/Cá nhân: Ghi đầy đủ họ tên của Quý khách

Số CMND/ Thẻ CCCD/ Giấy CNĐKKD: Ghi số CMND/Thẻ CCCD của Quý khách.

Ngày cấp: Ghi ngày cấp của CMND hoặc thẻ CCCD. Lưu ý là Giấy tờ chứng thực phải còn hiệu lực tại thời điểm CSI nhận được hồ sơ mở tài khoản margin của Quý khách.

Nơi cấp: Ghi Nơi cấp Chứng minh thư hoặc Thẻ Căn cước của Quý khách. Lưu ý là với Nơi cấp là Hà Nội thì ghi CA. Hà Nội (Hoặc Công an Hà Nội) và với Nơi cấp là Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư Hoặc có trường hợp nơi cấp sẽ là: “ Cục Quản lý hành chính về Trật tự xã hội” (Áp dụng cho Thẻ căn cước hoặc CMND mới gần đây) thì phải ghi đầy đủ tương ứng là “Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư” Hoặc “ Cục QL hành chính về TTXH” (Không được ghi là CA. Hà Nội hay các Công an các tỉnh).

Địa chỉ thường trú: Ghi địa chỉ thường trú trên CMND / Thẻ Căn cước của Quý khách.(Địa chỉ này phải trùng với địa chỉ thường trú mà Quý khách đã đăng ký khi mở tài khoản chứng khoán).

Điện thoại: Ghi số Điện thoại di động của Quý khách. (Số điện thoại này phải trùng với số điện thoại đã đăng ký trên HĐ mở tài khoản chứng khoán của Quý khách)

Email: Ghi địa chỉ Email cá nhân của Quý khách. Email này sẽ nhận các thông báo về giao dịch chứng khoán, thông báo thay đổi mật khẩu và password khi giao dịch trực tuyến và nhận các cảnh báo nợ v.v.v.. (Email này phải trùng với email đã đăng ký trên HĐ mở tài khoản chứng khoán của Quý khách).

Số tài khoản giao dịch thông thường: Phần này dành cho CSI.

Số tài khoản giao dịch ký quỹ: Phần này dành cho CSI.

2. Trang cuối (Trang 7).

Đây là phần quan trọng không thể thiếu trong HĐ mở tài khoản margin của Quý khách. Yêu cầu Quý khách ký và ghi rõ họ tên. Chữ ký trong HĐ này phải trùng khớp với mẫu chữ ký mà Quý khách đã đăng ký với CSI khi mở tài khoản chứng khoán

